

**CHỈ THỊ**

**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

**tăng cường sự chỉ đạo của Đảng về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp  
phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh**

-----

Qua hơn 02 năm thực hiện các Đề án của Chính phủ về Chương trình khởi nghiệp Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành và Trường Đại học Trà Vinh có nhiều nỗ lực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hội thảo, hội thi, thành lập vườn ươm doanh nghiệp... qua đó đã khơi dậy được ý thức, tinh thần quyết tâm phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp trong nhân dân, nhất là trong lực lượng thanh niên, phụ nữ, sinh viên. Hoạt động Hội thi “*Khởi nghiệp sáng tạo*” thu hút hàng trăm cá nhân và nhóm thanh niên, sinh viên tham gia, đã xuất hiện nhiều Đề án với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, độc đáo, có chất lượng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có nhiều dự án, đề án đã và đang triển khai thực hiện trong thực tiễn; đồng thời, có rất nhiều đề án, dự án mới hình thành, đề xuất các giải pháp triển khai trong thời gian tới.

Tuy nhiên, hoạt động khởi nghiệp - phát triển doanh nghiệp của tỉnh còn những mặt khó khăn, hạn chế: Việc hình thành Vườn ươm doanh nghiệp tuy được triển khai nhưng chậm đi vào hoạt động; tổ chức hoạt động còn nhiều lúng túng, chưa thật sự đi vào chiều sâu, kém sức thu hút các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tham gia; công tác lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa kịp thời; sự phối hợp các ngành, các cấp chưa đồng bộ; hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn chưa được định hình cụ thể; các dự án khởi nghiệp có ý tưởng sáng tạo chưa được hỗ trợ, ươm mầm, phát triển thành doanh nghiệp; các đề án khởi nghiệp lĩnh vực ứng dụng khoa học - công nghệ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư chưa được nghiên cứu, đầu tư. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển chưa thật bền vững; các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chưa được phát huy, việc tiếp cận chính sách còn gặp nhiều khó khăn...

Để tiếp tục thực hiện Chương trình khởi nghiệp Quốc gia của Chính phủ, tạo lập và thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp - phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:



1. Tập trung hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh dựa trên 4 trụ cột chính: Cụ thể hóa các đề án khởi nghiệp Quốc gia thành Kế hoạch hành động cụ thể của địa phương; phát huy tối đa vai trò nòng cốt của thanh niên, sinh viên - học sinh, đoàn viên, hội viên tham gia khởi nghiệp; hình thành cơ sở ươm tạo các doanh nghiệp - nhóm khởi nghiệp sáng tạo theo phương châm "*tiếp sức - thúc đẩy phát triển bền vững*"; xây dựng các công cụ tài chính phục vụ cho khởi nghiệp theo phương án Nhà nước tạo nguồn vốn kích thích sản xuất, kinh doanh cho một số Đề án có chất lượng, tạo tiền đề cho các Đề án khác phát triển, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư khởi nghiệp theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

2. Đưa nội dung khởi nghiệp vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp theo hướng tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ các cá nhân, nhóm sáng kiến đăng ký kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở ươm tạo (Vườn ươm doanh nghiệp do doanh nghiệp tự quản lý) nhằm ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp, vững vàng trở thành doanh nghiệp.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động giáo dục - đào tạo về khởi nghiệp, lồng ghép chương trình khởi nghiệp vào giảng dạy ở các cấp từ trung học cơ sở đến đại học, nhằm cung cấp kiến thức khởi nghiệp từ ghế nhà trường; đề cao tinh thần và ý chí tự thân lập nghiệp, hình thành tinh thần khởi nghiệp cho thế hệ trẻ. Đưa các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến vào trường đại học, cao đẳng, dạy nghề để đào tạo kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên; tăng cường sự hợp tác giữa trường đại học Trà Vinh với doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh và phát triển dịch vụ.

Tổ chức các cuộc thi theo các nhóm khởi nghiệp nhằm tạo cảm hứng và động lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, nhất là lực lượng thanh niên, sinh viên trong trường Cao đẳng và Đại học, các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân...; tổ chức tuyên truyền, vận động, chăm sóc, bồi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo từ các hộ kinh doanh tiềm năng để giúp hộ kinh doanh hoàn thành ý tưởng phát triển dự án, tiến tới thành lập doanh nghiệp; tuyên chọn và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao được tiếp cận nhà đầu tư, gọi vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp.

4. Khuyến khích các doanh nghiệp góp vốn xây dựng các Quỹ đầu tư khởi nghiệp như: Quỹ hạt giống, Quỹ đầu tư mạo hiểm... Xây dựng mạng lưới chuyên gia, tư vấn viên hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; tiếp tục rà soát bổ sung cơ chế, chính sách và triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp; lồng ghép hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp với các chương



trình, dự án trên địa bàn để hỗ trợ cho khởi nghiệp; tiếp tục rà soát, đánh giá, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; tăng cường các hoạt động thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động ứng dụng khoa học - công nghệ, đăng ký bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp.

#### 5. Tổ chức thực hiện:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tuyên truyền tạo sự chuyển biến nhận thức về tinh thần khởi nghiệp - phát triển doanh nghiệp đến các tầng lớp nhân dân, xây dựng nội dung bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp lồng ghép vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị của tỉnh, các Trung tâm chính trị cấp huyện.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nội dung Chỉ thị này ban hành đề án (hoặc kế hoạch) hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh giai đoạn 2019 - 2022 và hướng phát triển đến năm 2025 phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế của địa phương. Thí điểm giao Vườn ươm doanh nghiệp cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp quản lý vận hành. Thành lập Ban Chỉ đạo khởi nghiệp cấp tỉnh; chỉ đạo thành lập Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp cấp huyện nhằm giúp cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ hàng quý, 06 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm, chỉ đạo.

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện và tăng cường giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo, phản ánh tình hình khó khăn, vướng mắc, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến chi bộ và nhân dân.

#### Nơi nhận:

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- UBND các huyện, thị xã, thành phố,
- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Ngô Chí Cường**



**MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ KHỞI NGHIỆP**

(Kèm theo Chỉ thị số 54-CT/TU, ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----

*Hệ sinh thái khởi nghiệp* là cách thức một quốc gia hay một địa phương thiết lập để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp tại địa phương. Nó là sự “tổng hợp các mối liên kết chính thức và phi chính thức giữa các chủ thể khởi nghiệp, tổ chức khởi nghiệp (công ty, nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, hệ thống ngân hàng...) và các cơ quan liên quan (trường học, các cơ quan nhà nước, các quỹ đầu tư công...) và tiến trình khởi nghiệp (tỷ lệ thành lập doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng tốt, số lượng các nhà khởi nghiệp...) tác động trực tiếp đến môi trường khởi nghiệp tại địa phương”.

*Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo*: Bao gồm các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các chủ thể hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, trong đó có chính sách và luật pháp của nhà nước (về thành lập doanh nghiệp, thành lập tổ chức đầu tư mạo hiểm, thuế, cơ chế thoái vốn...); hạ tầng dành cho khởi nghiệp (các khu không gian làm việc chung, cơ sở vật chất phục vụ thí nghiệm, thử nghiệm để xây dựng sản phẩm mẫu...); vốn và tài chính (các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng, tổ chức đầu tư tài chính...); văn hóa khởi nghiệp (văn hóa doanh nhân, văn hóa chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, thất bại); các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, các huấn luyện viên khởi nghiệp và tư vấn khởi nghiệp; các trường đại học; các khóa đào tạo, tập huấn cho cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp; nhà đầu tư khởi nghiệp; nhân lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp; thị trường trong nước và quốc tế.

Khởi nghiệp khác với lập nghiệp, khởi nghiệp là đổi mới sáng tạo. Khởi nghiệp là một tổ chức được thiết kế nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong những điều kiện không chắc chắn nhất. Doanh nghiệp khởi nghiệp phải dựa trên một công nghệ mới hoặc tạo ra một hình thức kinh doanh mới, xây dựng một phân khúc thị trường mới, nghĩa là phải tạo ra sự khác biệt không chỉ ở trong nước mà với tất cả công ty trên thế giới. Đổi mới sáng tạo là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.

Công cụ tài chính như trái phiếu (Chứng khoán nợ); cổ phiếu (Chứng khoán vốn); hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai: Là thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản cơ sở tại một thời điểm trong tương lai với giá cả và số lượng đã xác định trước; hợp đồng hoán chuyển: Là thỏa thuận giữa hai bên nhằm trao đổi nghĩa vụ thanh toán hay các dòng tiền dựa vào các loại tiền tệ, lãi suất hoặc các tài sản tài chính vào một thời điểm xác định trong tương lai...